

วิทยาลัยศึน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย (Bankhai)

- B = Best ทำให้ดีที่สุด
A = Accountable มีความรับผิดชอบ
N = Network มีเครือข่าย
K = Knowledge มีความรู้
H = Honest มีความซื่อสัตย์
A = Ability ทำเต็มความสามารถ
I = Intrend ทันสมัย

วิทยาลัยศึน์

สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย เป็นเลิศด้านบริการและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการและสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม
๒. ให้บริการด้านสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวม ดูแลผู้รับบริการดูญาติมิตร
๓. พัฒนาบุคลากร พัฒนางาน ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ค่านิยม MOPH

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กำหนดคุณค่าหลัก (Core Value) ของบุคลากรในวงการ สธ. ๔ ประการ หรือ MOPH ซึ่งประกอบด้วย

M : Mastery เป็นนายตนเอง คือ เป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้องมีวินัย ปฏิบัติบนกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือ สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P : People centered ใส่ใจประชาชน คือ ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก เข้าใจ เข้าถึง ฟังได้


H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน คือ มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟัง



(นางสาวอุไรรัตน์ คุหะมณี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
 สำหรับ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน	: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย
วัน/เดือน/ปี	: ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
หัวข้อ	: MOIT ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
ข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ๒. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Link ภายนอก	:
หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล น.ร.ท. อาชญาทา (นายณัฐพล อาชญาทา) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวอุไรรัตน์ คุณะมณี) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ น.ร.ท. อาชญาทา (นายณัฐพล อาชญาทา) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕	